

## หลายมหาปลัยดั่งขยับเปิดภาคเรียน

นำเสนอเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561

**มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็ง ขยับเปิดปิดภาคเรียนตามระบบเดิม หลังพบ  
มหาวิทยาลัยดั่งหลายแห่งไม่เปิดปิดภาคเรียนตามปฏิทินอาเซียน**

วันนี้ (18 มิ.ย.) ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการเปิดปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายธานินทร์ คงศิวลา รักษาการแทนผู้อำนวยการบดี มก. เป็นประธาน ซึ่งคณะทำงานชุดนี้มีหน้าที่เสนอแนวทางการเปิดปิดภาคการศึกษาของมก. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสอดคล้องตามนโยบายและทิศทางการรับนิสิตเข้าศึกษาและการทำงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คาดว่าหลังจากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือที่แคส รอบ 5 การรับตรงอิสระ ทางคณะทำงานจะเร่งพิจารณาขอเสนอเกี่ยวกับการเปิดปิดภาคเรียนของมก. เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด

ดร.จงรัก กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ทางคณะต่าง ๆ ไปศึกษาข้อดีข้อเสียของการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน รวมถึงให้ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเลื่อนเปิดปิดภาคเรียน ซึ่งขณะนี้คณะต่าง ๆ ได้สรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับขอเสนอดังกล่าวมาเรียบร้อยแล้ว โดยมี 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 .ถ้าไม่เลื่อนเปิดปิดภาคเรียนจะทำอย่างไร เนื่องจากขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยได้มีการเลื่อนกลับไปเปิดภาคเรียนตามเดิม เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) เป็นต้น ส่วนแนวทางที่ 2. ถ้าเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนจะเลื่อนแบบไหน เลื่อนอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง เช่น ที่แคส การเรียนซัมเมอร์ เป็นต้น และแนวทางที่ 3 การเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนในบางคณะ ซึ่งแนวทางนี้ต้องมาดูเรื่องการบริหารจัดการในแต่ละคณะที่จะต้องไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องยากเช่นกัน

“มก.เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มาก หากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็จะกระทบไปทั่วประเทศ แต่เมื่อหลายมหาวิทยาลัยเริ่มขยับเปิดปิดภาคเรียน รวมถึงทราบว่าหลายมหาวิทยาลัยใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็กลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิมแล้ว หรือมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็เล็งที่จะเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนเช่นกัน ดังนั้น มก.ก็ต้องขยับในเรื่องนี้อย่างจริงจัง”ดร.จงรัก กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น.](#)